



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๖ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม (ซึ่งมิได้บรรจุในระเบียบวาระ)

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

**๑. ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ ใหม่** มีผลให้สมาชิกภาพของ นายวัฒนา สิทธิวัง สิ้นสุดลง นับแต่วันศาลมีคำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๓

ที่ประชุมรับทราบ

**๒. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง** คือ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๗๗ คน

**๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕**

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

**๔. การถ่ายทอดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ** ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง และของถ่ายทอดในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ นาฬิกา เพื่อถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักและเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนควรรับรู้ในกรณีเร่งด่วน

นอกจากนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา จนเสร็จสิ้นการประชุม โดยของการถ่ายทอดในช่วงข่าวภาคต่าง ๆ

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระเรื่องด่วน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ **ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** ซึ่ง **คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ** (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนไม่เกิน ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

#### เหตุผล

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและนโยบายรัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019)

ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ตามแถลงการณ์ภาวะเศรษฐกิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๕-๔.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศจากการผ่อนคลายลงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) และการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เจ็อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ การกลายพันธุ์และการระบาดของเชื้อไวรัสและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๑.๕-๒.๕ ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยอัตราการขยายตัวของจีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๕ จะอยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๕ และอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๔.๒-๕.๒ เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๖ คาดว่า

จะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๒-๔.๒ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีในขณะที่ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก การกลายพันธุ์และการระบาดของไวรัส รวมทั้งการลดของแรงขับเคลื่อนทางการคลังโดยคาดว่าจะอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๕-๑.๕ นโยบายทางการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว นั้น รัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวผ่านการจัดหางบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่ารายได้จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค โดยประมาณการว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร การขายสิ่งของและบริการ รัฐพาณิชย์ และรายได้อื่น ๆ รวมสุทธิจำนวน ๒,๖๑๔,๑๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๑ จากปีก่อน และหากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑๒๔,๑๐๐ ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่สามารถนำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาล จำนวน ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท

สำหรับประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนในระดับต่าง ๆ นโยบายรัฐบาลและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพียงพอ จึงกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท

สำหรับการดำเนินนโยบายการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยกำหนดรายได้สุทธิ จำนวน ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็นรายรับ จำนวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายฐานะทางการคลัง หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีจำนวน ๙,๙๕๑,๙๖๒.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๐ โดยหนี้สาธารณะที่เป็นข้อผูกพันของรัฐบาลที่เกิดจากการกู้ยืมเงินโดยตรงและการค้าประกันเงินกู้โดยรัฐบาล มีจำนวน ๙,๔๗๘,๕๙๒.๑ ล้านบาท ฐานะเงินคงคลัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ มีจำนวน ๓๙๘,๘๒๕.๒ ล้านบาท โดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ฐานะและนโยบายการเงิน การดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา ยังคงผ่อนคลายเพื่อสนับสนุน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้มีความต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี ๒๕๖๕ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินกรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นมากและจะปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี ๒๕๖๖ จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นในปี ๒๕๖๕ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่จะบรรเทาลง ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมาย สำหรับด้านระบบการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ แต่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบางขึ้นในบางกลุ่มจากปัญหาค่าครองชีพ

และต้นทุนที่มีการปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องที่ร้อยละ ๐.๕๐ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมยังคงผ่อนคลายและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง สำหรับฐานะการเงินด้านการต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒๓๓,๙๒๖.๗๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ ๓.๑๕ เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง นโยบายด้านการจัดทำงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ประเทศได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต มีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เศรษฐกิจจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มฐานราก ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและสามารถจะพึ่งพาตนเองได้เพื่อลดภาระทางการคลัง และสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รัฐบาลได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุ ๑๓ หมุดหมายตามร่างแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๓ และโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๔๐๖ โครงการ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว

๒. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยใช้งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน พื้นฐานและแผนงานบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอป ๒๖ (COP 26) รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การจัดสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) ตลอดจนมีการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรมไม่ซ้ำซ้อนและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน

๓. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผล การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณำเงิน นอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดำเนินการภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นลำดับแรก รวมทั้ง ต้องพิจารณาแหล่งเงินอื่นในการดำเนินโครงการลงทุน เช่น การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนพีพีพี (PPP) ใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (Thailand Future fund) เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณและทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๕. ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวงเงิน งบประมาณ จำนวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๓๙๖,๙๔๒.๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๕.๒๖ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๘๘,๐๗๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๒ และรายจ่ายชำระคืน ต้นเงินกู้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๔ ทั้งนี้รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗,๐๑๙.๖ ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ กรอบวินัยการเงินการคลัง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๕๙๐,๔๗๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๖ ของวงเงินงบประมาณ

๑.๒ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน ๑,๐๙๐,๓๒๙.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของวงเงินงบประมาณ

๑.๓ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จำนวน ๒๑๘,๔๗๗.๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖.๙ ของงบประมาณ

๑.๔ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จำนวน ๗๗๒,๑๑๙.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒ ของวงเงินงบประมาณ ๑.๕ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จำนวน ๒๐๖,๙๘๕.๖ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖.๕ ของวงเงินงบประมาณ ๑.๖ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ จำนวน ๓๐๖,๖๑๘.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖ ของวงเงินงบประมาณ

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้กำหนดไว้จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากำหนดเป็น กรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง** รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๙๖,๐๐๓.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ ของวงเงินงบประมาณเพื่อบ้านเมืองมีความมั่นคงประชาชนมีความสุข ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๙๖,๑๒๕.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๔๙,๕๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้ มีคุณธรรม จิตสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา การกีฬา และพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคต

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม** รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๕๙,๘๖๑.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒๒,๙๖๔.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ ของวงเงินงบประมาณ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ** รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๕๘,๐๑๒.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม

รายการค่าดำเนินการภาครัฐ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวน ๔๐๒,๕๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการบริหารจัดการหนีภาครัฐ ดังนี้ รายจ่ายงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๙๕,๙๐๐ ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง ภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ และการบรรเทาแก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) รวมทั้งชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ การบริหารจัดการหนีภาครัฐ จำนวน ๓๐๖,๖๑๘ ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน ๒๐๖,๖๑๘ ล้านบาท เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐให้เกิดเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน รวมทั้งการรักษาวินัยทางการคลัง

เมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงหลักการและเหตุผลพร้อมคำแถลงประกอบงบประมาณฯ จบแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นายชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะรัฐมนตรีจะมาขออนุมัติจากสภาแห่งนี้เพื่อเอาไปใช้ตามเหตุผลที่ได้แถลงต่อสภา อ้างว่าจะเอาไปพัฒนาประเทศจะไปแก้ไขปัญหตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สิ่งที่รัฐบาลเสนอมานั้นไม่เห็นความสำคัญของปัญหาประเทศ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ที่นำงบประมาณไปใช้นี้ไม่ได้ตอบโจทย์ ไม่ได้แก้ปัญหาประเทศ งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้ฟื้นฟูพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยามวิกฤติขนาดนี้ ขณะนี้ประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ วิกฤติที่เราพูดกันมาตลอดในสภาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากโรคระบาดทางการสาธารณสุข วิกฤติเศรษฐกิจที่มีผลต่อเนื่อง ประชาชนทุกข์ยากลำบากแสนสาหัส ไม่มีงานทำ ลูกหลานไม่ได้เรียนหนังสือ สิ้นหวัง สิ้นอนาคต เหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวของรัฐบาล สถานะของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติที่ยิ่งใหญ่แต่รัฐบาลกลับรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บริหารจัดการไม่รู้เท่าทัน ขาดการวางแผน ขาดความรู้ความสามารถในการจะแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะขาดการวางแผนระยะยาวที่จะนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ เป็นเหตุให้ประเทศเราขณะนี้อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่ารายได้หด รายจ่ายแพงหนี้สินขยายตัวอย่างมากมาย การจัดสรรงบประมาณช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาภาวะวิกฤตินี้หรือไม่ รัฐบาลกลับไม่ใช้โอกาสนี้ในการใช้เม็ดเงินที่มากที่สุดในประเทศเป็นก้อนโตในการที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศ เหตุผลที่จะไม่รับงบประมาณ เหตุผลแรกสุดที่พรรคฝ่ายค้านไม่อาจอนุญาตให้รัฐบาลเพราะเป็นรัฐบาลหมดสภาพไม่สามารถตอบโจทย์ ไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องของการบริหารจัดการมาตรการที่จำเป็น ขาดวิสัยทัศน์ ขาดนโยบายที่สำคัญ บริหารลักษณะที่พี่น้องประชาชนทั่วไปใช้คำว่าบริหารด้วยวาจา แก้วต๋วยโทะให้กับคนอื่น นี่คือความหมดสภาพของรัฐบาลชุดนี้ เจตนารมณ์มุ่งมั่นที่สำคัญที่สุดคือพยายามจะเหนี่ยวรั้งหาโอกาสในการที่จะอยู่สืบทอดอำนาจต่อ เป็นรัฐบาลที่ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ ไม่สามารถบริหารงบประมาณ นายกรัฐมนตรี นอกจากขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการแล้ว ยังนำพาประเทศล้มเหลว ประชาชนขาดความภาคภูมิใจในภาวะความเป็นผู้นำของตัวผู้นำประเทศ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่เสนอเข้ามาในสภาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แถลงหลักการเหตุผลไปแล้ว ตั้งยอดเงินไว้ไม่เกิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท แจงรายรับ แจงรายจ่าย ประเภทรายจ่ายพบว่าการจัดงบประมาณฉบับนี้เจอทางตันทุกมิติ มีการซ่อนตัวเลขไว้อย่างแนบเนียนทางตันทุกมิติเกิดจากความสามารถในการที่จะจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่สามารถจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณที่เป็นไปตามแบบแผนหรือตามนโยบายงบประมาณที่ถูกที่เหมาะสม สถานการณ์ของภาวะประเทศที่เป็นอยู่นอกจากจะไม่ตอบโจทย์ ไม่ทันสถานการณ์ ไม่เข้ากับสถานการณ์แล้ว ยังไม่จัดลำดับความสำคัญให้กับประเทศที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง กลับจัดลำดับความสำคัญให้กับตนเองกับพวกพ้องเป็นงบประมาณที่สิ้นหวังแบบปกติ รับผิดชอบต่อวิกฤติเศรษฐกิจ สิ่งที่ถูกทำลายไปคือผู้ประกอบการรายเล็ก รายน้อย ขนาดกลาง ขนาดย่อม ภาคเอสเอ็มอี (SMEs) โดยสรุปจึงไม่อาจจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงในประเด็นการจัดงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๖ งบประมาณที่รัฐจัดตั้งมาทั้งหมด จำนวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท

ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๙๕,๐๗๗.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๒ เป็นไปตามกฎหมาย ภาครัฐยังมีการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น จากการร่วมลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนพีพีพี (PPP) กองทุน ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (Thailand Future Fund (TFFIF)) วงเงินประมาณ ๙๘,๙๒๙ ล้านบาท และเมื่อรวมกับ รายจ่ายลงทุนที่มาจากเงินงบประมาณ ๖๙๕,๐๗๗ ล้านบาท จะเห็นว่าในปี ๒๕๖๖ รัฐบาลมีเม็ดเงินเพื่อใช้จ่าย ในการลงทุนของประเทศ ประมาณ ๗๙๔,๐๐๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เรื่องการพัฒนาด้านการเกษตร นโยบายเศรษฐกิจบีซีจี (BCG) ในภาคการเกษตรและอาหาร พัฒนาต่อยอด ธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรกรคุณภาพสูง แปรรูปโดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการผลิตและแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

**นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน **ตอบชี้แจง** ในประเด็นสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทย ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงาน สำหรับน้ำมันดิบประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ จำเป็นต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ วิกฤติพลังงานเกิดขึ้นทั่วโลก มาตรการเพิ่มการยืดหยุ่นในระยะสั้น ในเรื่องของไฟฟ้า มาตรการรองรับด้านพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเพิ่มความยืดหยุ่นระยะสั้น การปรับค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อ รักษาเสถียรภาพ ความมั่นคงทางพลังงาน ใช้งบประมาณมุ่งเป้า เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และการเสริมสภาพคล่องให้ กลุ่มแรงงานในระบบ

**นายสุชาติ ชมกลิ่น** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน **ตอบชี้แจง** ในประเด็นของเอสเอ็มอี (SMEs) ช่วงสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ เอสเอ็มอีเป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาก เอสเอ็มอี (SMEs) ในประเทศไทย อยู่ในระบบประมาณ ๔ แสนราย มีลูกจ้างประมาณ ๕ ล้านคน ช่วงสถานการณ์วิกฤติเอสเอ็มอีเป็นธุรกิจที่ อ่อนไหวที่สุด มีการออกจากงานช่วงเกิดสถานการณ์ระบาด มีการขอลบประมาณในส่วนงบประมาณเงินกู้เพื่อ ช่วยเหลือเอสเอ็มอีระยะเวลา ๓ เดือน และประเด็นจำนวนนักศึกษาจบใหม่เข้าอยู่ระบบจ้างงาน ๘๕ เปอร์เซ็นต์

**นายจตุติ ไกรฤกษ์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ **ตอบชี้แจง** ในประเด็นงบประมาณด้านสวัสดิการของรัฐ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ ที่ดูแล งบประมาณสวัสดิการของประชาชนในแต่ละช่วงวัย วัยเด็กมีงบประมาณสนับสนุนเบบี๋เด็กแรกเกิด งบประมาณสงเคราะห์ ครอบครัว เด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน งบประมาณช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูครอบครัวอุปถัมภ์ งบประมาณ จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี งบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา งบประมาณ เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน งบนมโรงเรียน วัยทำงานมีเงินชดเชย กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เงินชดเชยกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง เงินชดเชยกรณีว่างงานจากการลาออก ผู้สูงอายุมีเบี้ยสนับสนุน ผู้สูงอายุมีสวัสดิการสนับสนุนจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี งบปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ งบช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งบเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง งบพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย งบปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัด งบสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ และยังมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้าง และงบสนับสนุนค่าป่วยและค่าพัฒนา ศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งหมดนี้เป็นงบเพื่อดูแลสวัสดิการของประชาชนแบบครบวงจร และงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๖๓๒,๕๘๒ ล้านบาท



**พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม **ตอบชี้แจง**ในประเด็นงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เรื่องของงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ การจัดซื้อเครื่องบิน F35 กองทัพอากาศมีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ อธิปไตยเหนือน่านฟ้าของไทย เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นโจมตีจึงเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญของกองทัพอากาศ ปัจจุบันนี้มีเครื่องบินส่วนใหญ่ที่มีอยู่มีขีดความสามารถจำกัด เนื่องจากว่าใช้เวลามาเป็นเวลายาวนาน บางเครื่องได้ใช้เวลามาแล้วถึง ๔๑ ปี เฉลี่ยที่มีอยู่นั้นได้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจมาแล้วถึง ๒๘ ปี ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องทยอยปลดประจำการเนื่องจากไม่สามารถที่จะหาชิ้นส่วนอะไหล่เข้ามาทดแทนได้หรือซ่อมบำรุงได้หรือซ่อมไม่คุ้มค่าจะมีการทยอยปลดประจำการไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมามาจนถึงปี ๒๕๗๔ ซึ่งจะทำให้กองทัพอากาศมีเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีนั้นอยู่ในระดับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการป้องกันประเทศได้ กองทัพอากาศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาขึ้นมาทดแทน การจัดหาเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีจะต้องมีระยะเวลาการดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ ๓ ปีเศษถึงจะได้เครื่องบินมา นอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีการฝึกกำลังพลฝึกนักบินที่จะมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอีก ๑ ปี กองทัพอากาศได้มีการวางแผนในการจัดหาเป็นระยะตามกรอบงบประมาณที่มีอยู่ โดยมี **ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง** ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม เมื่อการอภิปรายดำเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว **รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง** ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๒๓.๑๒ นาฬิกา และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

**พักการประชุมเวลา ๒๓.๑๒ นาฬิกา**

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ดำเนินการประชุมต่อ สมาชิกฯ อภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ฉบับนี้เป็นฉบับชุดริตกาชิประชาชน นโยบายการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลในปี ๒๕๖๖ ด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือโดยสวัสดิการ ภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม งบประมาณการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น กระบวนการการบริหารงบประมาณ การสร้างความเหลื่อมล้ำของประชาชน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การไม่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น น้ำมันแพงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลที่ไม่เข้าเป้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพ การบริหารโควิด (COVID) ของรัฐบาล มีความล้มเหลว การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด (COVID) ที่ไร้ประสิทธิภาพ การจัดทำงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับปัญหา การจัดเก็บรายได้น้อยกว่ารายจ่าย หนี้สาธารณะ การกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มจีดีพี (GDP) เพิ่มรายได้ การแก้ไขสัดส่วนของงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การแก้ไขสัดส่วน การชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดทำงบประมาณแบบลักษณะการขาดดุล การจัดสรรงบจังหวัด งบประมาณของ กระทรวงกลาโหม งบประมาณกับการซื้อยุทธโธปกรณ์ การจัดสรรงบประมาณจัดการแหล่งน้ำ งบประมาณของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ โครงการทางด้านสาธารณสุข การยกระดับระเปียงเศรษฐกิจของไทย กระทรวงที่ถูกตัด งบประมาณแบบไม่สมเหตุผล ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือน การลดความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลต้องทบทวนปัญหา ความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาที่ไม่สามารถแยกโฉนดที่ดินทำกินให้กับประชาชน ปัญหาสินค้านำเข้าภาค บริโภคราคาแพง การปรับลดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ปัญหาการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ระบบราชการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาล การเป็นรัฐสวัสดิการ จัดเก็บรายได้ที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในส่วนของภาคธุรกิจ

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนในประเด็นการจัดสรรงบประมาณการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการพัฒนา ทุกมิติของสังคม แนวคิดการใช้วิถีวัฒนธรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาการท่องเที่ยว วัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) โครงการบ้านมั่นคง บ้านพอเพียงของ พอช. แผนงานการขับเคลื่อนชายแดนภาคใต้ การจัดโครงการ ส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อร่วมสืบสานรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดี หน่วยงานที่ต้อง ร่วมรับผิดชอบ การจัดการในพื้นที่ขัดแย้ง การเยียวยาและการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ภาคใต้และติดตามการจ่ายเงินเยียวยา เรื่องของโรงเรียนขนาดเล็ก อาชีวศึกษาและ กศน. ส่งเสริมการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกช่วงวัยของการเรียน นโยบายการให้สินเชื่อซอฟต์โลน (Soft Loan) ให้เป็นระยะยาว ความสำเร็จ

ของรัฐบาลในการบริหารด้านความมั่นคงหนุนเสริมกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพ ด้านการประมง ด้านเกษตร การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสตรักเจอร์ (Infrastructure) เช่น โครงการรถไฟไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการมอเตอร์เวย์ (Motorway) เรื่องการปรับปรุงจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารลงดิน การจัดให้มีระบบคลาวด์ (Cloud) กลางภาครัฐ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ พหุวิทยาการมนุษย์ ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางด้านสังคม แผนงานการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ การเสนอให้มีศูนย์อำนวยการบริหารแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและจิตเวช ความเหมาะสมสอดคล้องในยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างโอกาสและในส่วนของความเสมอภาคทางสังคม การสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านโครงสร้าง ด้านโครงสร้าง งบประมาณ แผนงานโครงการที่สะท้อนถึงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในโครงการ เช่น กลุ่มกองทุนหมุนเวียน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะนำไปสู่ในชั้นวาระสองของการแปรญัตติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไป

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม **ตอบชี้แจง**

ในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของรัฐมีการผ่อนผันในหลายประเภท การจัดเก็บรายได้เพื่อให้ GDP เพิ่มขึ้น นโยบายการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital) การให้ความสำคัญในการลงทุน การแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) โครงการจัดทำเรื่องบิกดาต้า (Big Data) การปรับปรุงแก้ไขและการปฏิรูปกฎหมาย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การเป็นศูนย์กลางดิจิทัล (Digital) ของอาเซียน (ASEAN) การพัฒนาเทคโนโลยี 5 จี (5G) โครงการอินเทอร์เน็ต (Internet) หมู่บ้านให้เข้าถึงการบริการโทรคมนาคมทั่วถึงและเท่าเทียม พัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ การใช้จ่ายแบบไร้เงินสด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างรวดเร็ว การปรับยอดหนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน การใช้งบกลาง การให้ความสำคัญทางการศึกษา การพัฒนางบประมาณเพื่อดูแลบุคลากรครูและนักเรียน มาตรฐานการเรียนการสอน ปรับวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ใหม่ให้ทันต่อเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปราบปรามการทุจริต สถิติการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด การปรับยอดหนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน เรื่องน้ำบาดาล การพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี (EEC) การใช้งบกลาง เรื่องงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การสนับสนุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

**นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ **ตอบชี้แจง**

ในประเด็นเรื่องเงินเฟ้อ ข้อมูลการคาดการณ์เงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ปี ๒๕๖๖ ประเทศไทยอัตราเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ดี ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น สาเหตุเป็นไปตามกลไกราคาที่สูงขึ้นทั่วโลก ราคาปุ๋ยแพงซึ่งกระทบต่อเกษตรกรทั่วประเทศ การแก้ไขราคาปุ๋ยแพงและไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลนจากท้องตลาด เวิลด์แบงก์ (World Bank) ทำตารางเปรียบเทียบราคาปุ๋ยของโลก ปัญหาการส่งออก วิกฤติการขาดแคลนอาหารโลก น้ำมันปาล์มขาดแคลน เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ปัญหาเรื่องข้าว มีแผนยุทธศาสตร์ข้าว ส่งเสริมให้ทำอาร์แอนด์ดี (R&D) หรือวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว การแข่งขันและความสามารถของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นทั่วโลก การแก้ปัญหาใช้วินวินโมเดล (Win Win Model)

**นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน **ตอบชี้แจง** ในประเด็นกรณีได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖ ของอีอีซี (EEC) เพิ่มมากกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็นการจัดหาที่ดิน ออกแบบพัฒนาศูนย์ธุรกิจอีอีซี (EEC) เมืองแห่งใหม่นำอยู่อัจฉริยะ มีศูนย์ราชการ มีศูนย์ธุรกิจ ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การศึกษาวิจัยพัฒนาศึกษาอนาคตใหม่ พลังงานสะอาดต่าง ๆ มีคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม การชดเชยสิทธิต่าง ๆ การดูแลหรือบเอสเอ็มอี (SMEs) การเข้าถึงสถาบันการเงิน มีการบริหารจัดการระบบผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) เครือข่ายของผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เรเฟอเรนซ์ (Reference) อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Soft Power) มีความพร้อมสามารถขยายผลไปสู่ตลาดโลก และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา

**นายสมศักดิ์ เทพสุทิน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม **ตอบชี้แจง** ในประเด็นงบประมาณในการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน การแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกระทรวงยุติธรรมมีกฎหมาย พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน และในการไกล่เกลี่ยสถาบันการเงินเข้ามาร่วมช่วยลดหนี้ ยึดหนี้ หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประเด็นเรื่องยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติผ่านกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติด วิธีการปราบปรามยาเสพติดสมัยใหม่ แนวทางการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด รูปแบบของคดีในการยึดทรัพย์สิน ผลงานการยึดทรัพย์ของรัฐบาลได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการฝึกเจ้าหน้าที่เพื่อให้รู้ธุรกรรมทางการเงิน และธุรกรรมการสืบทรัพย์สินของเครือข่ายยาเสพติด และเข้าใจวิธีการใช้กฎหมายที่ถูกต้อง

**นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง **ตอบชี้แจง** ในประเด็นงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ประเด็นรายจ่ายและรายได้ การดำเนินนโยบายงบประมาณในรูปของขาดดุล เกินดุล สมดุล การทำงานงบประมาณแบบขาดดุล เรื่องของรายได้ต่อประมาณการ เรื่องของการที่จัดเก็บต่ำกว่าประมาณการ การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐแปรตามฐานรายได้ด้านจีดีพี (GDP) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ การจัดเก็บลดลงด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด (COVID) มาตรการการออก พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อมาแก้ปัญหาในเรื่องของโควิด (COVID) การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) การลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เรื่องผลประโยชน์ของเทคโนโลยี ๔ จี (4G) มาตรการจูงใจให้ประชาชนทำประกันสุขภาพ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ โออีซีดี (OECD) อาเซียน (ASEAN) หรือเอเปค (APEC) การใช้จ่ายหรือการลงทุนเพื่อความยั่งยืน สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลางต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี และการชำระคืนเงินกู้ของรัฐบาลต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี และขีดความสามารถในการกู้เงินเพิ่มกรณีจำเป็น หนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) และเรื่องของความยั่งยืนทางการคลัง

**นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม **ตอบชี้แจง** ในประเด็นข้อจำกัดงบประมาณ เงินเดือน โครงการต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ภาระเรื่องงบลงทุน การแปรรูปตัดลดงบประมาณ ข้อจำกัดที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ การเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) เป็นรากฐานสำคัญสร้างเศรษฐกิจในอนาคตให้เจริญก้าวหน้า องค์กร กสทช. มีรายได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital) โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการยูเอเน็ต (USO Net) อัตราการเข้าถึงและมีอินเทอร์เน็ต (Internet) ใช้กว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์

ทำให้การทำธุรกิจด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผลักดันให้สร้างบิกดาต้า (Big Data) หรือสร้างระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ยุกระดับการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital) การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอาเซียน ดิจิทัล ฮับ (ASEAN Digital Hub) การนำสายเคเบิลหรือสายสื่อสารลงใต้ดิน การจัดระเบียบสายหรือการลงทุนด้านอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ในด้านดิจิทัล (Digital) สตาร์ทอัพ (Start Up) การผลักดันเรื่องไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ (Thailand Digital Valley) เพื่อให้เกิดการลงทุนและเกิดการพัฒนาคอนกรีตต่าง ๆ ในประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป การตั้งศูนย์ร้องเรียนกรณีประชาชนถูกหลอกลวงออนไลน์ (Online)

**นายวราวุธ ศิลปอาชา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **ตอบชี้แจง** ในประเด็นงบประมาณเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือว่าคาร์บอน นิวทรัลลิตี้ (Carbon Neutrality) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน็ต (Net) เป็นศูนย์ภายในปี ๒๐๖๕ ปัญหาเรื่องฝุ่น ขยะ และน้ำเสีย ผลกระทบต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เราเรียกว่าซีซีเอส (CCS) หรือซีซียูเอส (CCUS) การถ่ายเทหรือเทคโนโลยีทรานส์เฟอร์ (Transfer) การส่งบุคลากรมาช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพ การสร้างคาปาซิตี บิลดิ้ง (Capacity Building) เรื่องการกีดเซาะ มาตรการเอนไวรอนเมนทล เช็กลิสต์ (Environmental Check List) มีการทำไออีอี (IEE) การตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการกีดเซาะหรือพิจารณาโครงการ กำแพงกันคลื่นว่าควรสร้างหรือไม่/หยุดยังเปลี่ยนแปลงโครงการฯ หรือหาวิธีการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป

**พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม **ตอบชี้แจง** ในประเด็นกรณีการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลากหลายมิติ ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เรื่องอัตลักษณ์ เรื่องการดำเนินการในพื้นที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบสอดคล้องกับทุกมิติ มีเอกภาพ ด้านการพัฒนามีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการพัฒนา เรื่องความมั่นคงผ่านแผนงาน โครงการต่าง ๆ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุข เรื่องงานด้านการข่าวในพื้นที่ การส่งเสริมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การพูดคุยสันติสุขเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่อย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป

โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม เมื่อการอภิปรายดำเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๐.๒๐ นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

**พักการประชุมเวลา ๐๐.๒๐ นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕**

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการประชุมต่อ สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท เรื่องการกู้เงินชดเชย ๖.๙๕ แสนล้านบาท เรื่องวินัยการเงินการคลัง เรื่องงบประมาณที่ตรวจสอบได้ยากหรือตรวจสอบไม่ได้ งบประมาณที่เสี่ยงต่อการทุจริต การจัดสรรงบประมาณกระทรวงต่างๆ เช่น งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นแหล่งน้ำ งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการน้ำ เช่น การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้ง ๒๒ ลุ่มน้ำ เรื่องน้ำใต้ดิน เรื่องการแก้ปัญหาหาคาพิชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาปุ๋ยแพง ควรจัดสรรงบให้กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย งบของกรมธนารักษ์ โครงการท่อส่งน้ำ ความไม่โปร่งใส ในการคัดเลือกบริษัทเอกชน งบของกรมปศุสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงโคนเนื้อ ปัญหาราคาหนังโค กระบือตกต่ำ เรื่องการตลาดนำการผลิต Smart Farmer การเพิ่มงบแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ชลประทาน งบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณของกระทรวงคมนาคม เรื่องงบก่อสร้าง งบผูกพัน ๓ แสนล้านบาท งบของกรมทางหลวง ๑.๑ แสนล้านบาท งบของกรมทางหลวงชนบท ๔.๗ หมื่นล้านบาท เรื่องงบกระจุกตัว ไม่กระจายตัว ประเด็นการทุจริตเชิงนโยบาย เรื่องเงินนอกงบประมาณ จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕ พันล้านบาท โครงการรถไฟความเร็วสูง งบก่อสร้างสนามบิน งบก่อสร้างมอเตอร์เวย์ (Motorway) งบของกรมเจ้าท่า ๔ พันล้านบาท งบชุดลอร่องน้ำชายฝั่ง ๑ พันล้านบาท งบของกรมท่าอากาศยาน งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ๓.๒๓ แสนล้านบาท ซึ่งลดลงทุกปี ปัญหาคุณภาพ การศึกษา ปัญหาครู วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีการเรียนรู้ ขอให้เพิ่มงบประมาณต่อหัวด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๒๐ งบประมาณของ สพฐ. งบโรงเรียนขนาดเล็ก การเพิ่มงบอุดหนุนรายหัวอาชีวศึกษา ควรจัดสรร งบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพการศึกษา งบประมาณของ กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน ๑.๕๖ แสนล้านบาท ซึ่งปรับลดลง การจ่ายงบเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ลำซำ งบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) งบบัตรทอง ควรจัดสรรให้หน่วยงาน ประจําบริหารจัดการ งบของกรมควบคุมโรค งบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง งบสถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข งบประมาณถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. ปัญหาการอนุมัติภารกิจและบุคลากร เงินอุดหนุน ทั่วไป รพ.สต. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพัฒนาระบบ Digital Health ควรปรับเพิ่มงบกระทรวงของสาธารณสุข งบประมาณกระทรวงกลาโหม การซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ การซื้อยูเอวี (UAV) การซื้อเครื่องบินขับไล่ เอฟ-๓๕ เอ ที่ไม่ติดอาวุธ โดยจัดซื้อในราคาที่สูงมาก ปัญหาความไม่โปร่งใส ควรปรับลดงบประมาณของ กระทรวงกลาโหมและงบการทหาร การจัดสรรและกระจายงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท้องถิ่นได้รับไม่ถึง ๓๕ เปอร์เซ็นต์ งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ แบบรวมศูนย์อำนาจ ความเหลื่อมล้ำในงบประมาณ เรื่องงบลงทุน การพัฒนาการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ

เรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ บำนาญประชาชน การรองรับสังคมสูงวัย เรื่องสวัสดิการประชาชนถ้วนหน้า **เรื่องงบกลาง ๙** หมิ่นล้าบาท ไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นควรนำมาใช้ช่วยเหลือน้ำท่วม งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง การจัดสรร**งบจังหวัด** ตั้งงบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาของประชาชน ใช้งบพัฒนาจังหวัดทำโครงการชลประทาน หลายจังหวัดถูกตัดงบประมาณเพราะทับซ้อนภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **งบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา** วงเงิน ๕.๓๓ พันล้านบาท ได้รับจัดสรรน้อยมาก เช่น งบของกรมพลศึกษา งบการกีฬาแห่งประเทศไทย ๑.๖ พันล้านบาท ไม่เพียงพอจัด Sport Tourism ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีงบจัดอีเวนต์มอเตอร์ จีที การยกเลิก Thailand Pass การประชาสัมพันธ์ ควรจัดสรรงบด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น **งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ๒.๑๘** แสนล้านบาท เช่น งบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖ พันล้านบาท แต่ยังไม่บรรลุผล การจัดทำงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ไม่สามารถแก้ปัญหา เรื่องการขาดดุลงบประมาณ ๖.๙๕ แสนล้านบาท สัดส่วนงบรายจ่ายบุคลากรสูง ควรลดขนาดระบบราชการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดูแลประชาชนและใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชน เช่น ปัญหาสินค้าราคาแพง ราคาพลังงานสูงขึ้น ปัญหาปุ๋ยแพง การลดค่าไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เรื่องการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เรื่องการทำงานงบประมาณใหม่ (Disrupt) ปรับวิธีคิดและเป้าหมายในการจัดทำงบประมาณ เรื่องการหารายได้เข้าประเทศ เก็บภาษีธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ การสร้างเศรษฐกิจด้วย Soft Power มูลค่าเพิ่มทางการตลาด อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้นทรัพย์สินทางปัญญา/ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม การเข้าถึงซอฟต์แวร์ การลงทุน เงินทุน Open Data การสร้าง infrastructure เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในประเทศ งบพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส่งเสริมการส่งออกและการค้าชายแดน ปัญหาการลงทุนภาครัฐที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การจัดซื้ออาวุธ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐบาล ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ เรื่องการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตโควิด งบออกแบบและครุภัณฑ์ ๑๑๐๐ ล้านบาท งบโครงการที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ งบของส่วนราชการในพระองค์ การตั้งงบโครงการในพระราชดำริ จัดงานวันสำคัญของสถาบัน เรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี (EEC)

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม **ตอบชี้แจง** งบประมาณด้านตำรวจแห่งชาติ ค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน ภารกิจตำรวจตระเวนชายแดน งบโรงเรียน ตชด. โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ การจัดสรรสวัสดิการสังคม งบประมาณ ๖.๓๒ แสนล้านบาท ให้กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มเด็กวัยเรียน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เรื่องแหล่งเงินงบประมาณ เงินกู้เงินนอกงบประมาณ โครงการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมมือกับภาคเอกชน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การแก้ไขกฎหมาย มาตรการภาษี สิทธิประโยชน์ลงทุน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เมืองแห่งนวัตกรรม กระจายรายได้ การจ้างงาน รัฐบาลวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน การพัฒนาใช้แหล่งเงินต่าง ๆ และใช้เวลานาน โครงการข่ายดิจิทัล 5G เน็ตหมู่บ้าน เรื่องการกู้เงินและหนี้สาธารณะต่อจีดีพี พัฒนาแพลตฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ PromptPay แอปพลิเคชันฉุกเฉิน เป้าตั้ง

การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด วิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด แก้ไขปัญหาราคาสินค้า พลังงาน ค่าครองชีพสูง มาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ค่าไฟ ลดเงินสมทบประกันสังคม จำกัดการส่งออก เจริญจากต่างประเทศ แก้ปัญหานี้คร้วเรือน ทุกหน่วยงานปรับแผนและงบประมาณ การผ่อนปรนหนี้ กยศ. แก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าคร้วเรือน ช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดจากระบบ บุดหนุนการศึกษาจัดสรรตามจำนวนนักเรียน รัฐบาลจัดการศึกษาภาคบังคับ ๑๕ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลไกคาร์บอนเครดิต ใช้พลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ภาคเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง Soft Power หลักสูตรการศึกษาและพัฒนาแรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เมืองอัจฉริยะ ระบบราง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านสาธารณสุข เอสเอ็มอี (SMEs) Startup การเพิ่มพื้นที่ป่า การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ประมง ค้ามนุษย์ เรื่องการเตรียมกำลังและการฝึก การธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การรักษาสัญลักษณ์ความเป็นไทย

**นายดอน ปรมัตถ์วินัย** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ **ตอบชี้แจง** เรื่องกีฬาโอลิมปิกบอลหญิง กีฬาสร้างความชื่นชอบทำให้ประเทศเป็นที่รู้จัก การดูแลโรคเบาหวาน การพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำให้ประเทศเป็นที่รู้จัก ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ ด้านการท่องเที่ยว อาหาร คุณภาพชีวิตเกษียณ สาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ BCG Model พัฒนาเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์ ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เช่น อาหาร ภาพยนตร์ มวยไทย เทศกาลประเพณี กีฬา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากท้องถิ่นสู่เวทีโลก มีการลงทุนเพิ่มขึ้น พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เรื่องกำลังคน รัฐบาลมีหลักสูตรการศึกษาและพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การปฏิรูปการอุดมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Higher Education Sandbox ไทยจะเป็นหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์กับต่างประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น อาเซียน มีการหารือความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

**นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา **ตอบชี้แจงผลกระทบ** จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ต่อการท่องเที่ยว ขั้นตอนการเปิดประเทศ ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้ การดำเนินงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Phuket Sandbox ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เช่น มวยไทย Sport Tourism จัดการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น วิ่งเทรล แกสโตรโนมี (Gastronomy) มีการประชาสัมพันธ์ เชิญมิชลินสำรวจอาหารพื้นถิ่น ถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย การส่งเสริมกีฬา E-Sport การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เจ็ตสกี กีฬาเอ็กซ์ตรีม ดูแลผู้ประกอบการเรื่องซอฟต์แวร์

**นายสุชาติ ชมกลิ่น** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน **ตอบชี้แจง** งบประมาณพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่อีอีซี (EEC) มีศูนย์ฝึกหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ฝึกทักษะ ในอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ เรื่องเงินกองทุนประกันสังคมที่ค้างชำระ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ รัฐบาลจ่ายเงินสมทบ เต็มจำนวน ขณะนี้มียอดคงค้าง ๖ หมื่นล้านบาท เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ช่วงโควิดไม่ขึ้นค่าแรง ได้ประชุมหารือกับทุกฝ่าย ควรปรับเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว อัตราค่าจ้างต้องทดสอบฝีมือทักษะ ปรับตามเกณฑ์ วิชาชีพ เรื่องการจ่ายค่าแรงตามมาตรา ๗๕ ในช่วงโควิด การขึ้นค่าแรงจะมีผลกระทบ ธุรกิจอาจจะขาดทุน ปิดกิจการ มีการเลิกจ้าง กระทรวงฯ ทำเพื่อรักษาการจ้างงาน รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น คนละครึ่ง ช่วยผู้ประกอบการและ SMEs โครงการแพกคอรี่แซนด์บ็อกซ์ เรื่องนักศึกษาจบใหม่ ในช่วงโควิดคนตกงาน



มาตรการรัฐต้องช่วยเหลือธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้างให้อยู่รอด เช่น จัดโครงการ Job Expo จัดหางานไปต่างประเทศ การเสนอแก้ พ.ร.บ. ประกันสังคม เรื่องกองทุนแรงงานนอกระบบ เรื่องการปรับค่าจ้างจังหวัด

**นางสาวตรีสุข เทียนทอง** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ **ตอบชี้แจง**งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ ๓.๒๕๕๙ แส่นล้านบาท เน้นการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ให้มีสมรรถนะ Active Learning ให้เด็กเข้าถึงการศึกษาในสถานการณ์โควิด จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ทำให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเร็วและมีที่เรียน กระทรวงศึกษาธิการได้ทำเอ็มโอยูกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำโครงการพาน้องกลับเข้าห้องเรียน เตรียมเรื่อง กศน. การศึกษาตลอดชีวิต สพฐ. และครู แก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า เตรียมอาชีพศึกษา อยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพเสริม แก้ปัญหา Learning Loss พัฒนาการอยู่ร่วมกัน และปฏิสัมพันธ์ของเด็ก เรื่ององค์ความรู้ มีการประเมินผลก่อนเปิดเรียน มีรูปแบบการเรียนหลากหลาย การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน เน้นเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพทุกตำบล เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน สนับสนุนค่าเดินทาง เรื่องการมีส่วนร่วม กระทรวงฯ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน Stand Alone ทั่วถึงทุกพื้นที่เพื่อให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ประเด็นงบบุคลากรกระทรวงฯ ได้จัดสรรตัวเลขที่เหมาะสม และประสานกับสำนักงบประมาณ

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย **ตอบชี้แจง**ว่ากระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดงานในวาระมหามงคลตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ทำบุญตักบาตร ทำสาธารณกุศล ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเป็นภาระ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

**นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม **ตอบชี้แจง**การจัดสรรงบประมาณ กระทรวงคมนาคม การกระจายตัวของงบประมาณ ผลงานที่ทำ การบริหารจัดการถนนส่วนกลางกับท้องถิ่น การใช้โครงสร้างพื้นฐานสร้างรายได้และความเข้มแข็งเศรษฐกิจ หลักการจัดสรรงบประมาณ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างรายได้ให้ประชาชน ความปลอดภัยในการเดินทาง หลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท งบลงทุนของกระทรวงฯ ๔ ด้าน มิติทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ ทางราง กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ การกระจายงบประมาณก่อสร้างถนน เรื่องจังหวัดบุรีรัมย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบราง โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง Urban Mass Transit ๒๗ เส้นทาง ๑๔ สี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อลดปัญหาการจราจรและ PM2.5 โครงการรถไฟทางคู่ โลจิสติกส์ ลดต้นทุนการขนส่ง เชื่อมต่อการเดินทางภูมิภาคอาเซียน โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือทำ EIA โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน แผนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงอื่น ๆ ระบบขนส่งทางถนน การพัฒนาถนนแต่ละพื้นที่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะเร่งก่อสร้างเรื่องความปลอดภัยทางถนน ทำ Barrier ลดอุบัติเหตุ การขนส่งทางน้ำ พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาตาบุตร การขนส่งทางอากาศ พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ขยายรันเวย์ ทำแผนแม่บทพัฒนา MR-MAP ๑๐ เส้นทาง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) มาตรฐานการซ่อมบำรุงถนนมีผู้รับผิดชอบ ๕ หน่วยงาน มาตรฐานถนนแบ่งเป็น ๖ ประเภท ดูจากปริมาณการจราจรและน้ำหนักบรรทุก การก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ปัญหาสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงจึงปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรม ปรับการก่อสร้างตามโครงข่ายที่ประชาชนใช้ ยืนยันจะเปิดใช้ได้

**นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจง** การเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรฯ ทั้งระดับกรมและสำนักงาน มีคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาด้วยความโปร่งใส กระทรวงฯ ดำเนินการตามระเบียบ ก.พ. และในกรอบเวลา กรมทรัพยากรน้ำ ไม่เคยมอบหมายแผนงานให้องค์การทหารผ่านศึกดำเนินการ ได้กำชับให้ข้าราชการดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด

**พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงการเตรียมพร้อม** เรื่องกำลังพล การปฏิบัติ การฝึกศึกษา เรื่องยุทธโธปกรณ์ที่จะใช้ เรื่องการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคง ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย กำลังพลและยุทธโธปกรณ์ยังใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ช่วยเหลือประชาชน ได้สั่งการให้กองทัพและกระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กระทรวงได้รับจัดสรรงบ ๑.๙๗ แสนล้านบาท ซึ่งปรับลดลง งบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนบำเหน็จข้าราชการตามสิทธิ การเตรียมกำลังพล และยุทธโธปกรณ์เท่าที่จำเป็น งบวิจัย กองทัพวิจัยเพื่อพัฒนายุทธโธปกรณ์ให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้น ถ้าวิจัยเพื่อการผลิต คือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ซึ่งร่วมลงทุนกับภาคเอกชน เช่น จรวดต่อสู้อากาศยาน รถสะเทินน้ำ สะเทินบก อากาศยานไร้คนขับ เป็นมาตรฐานสากล เรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้พึ่งพาตนเอง ผลิตเพื่อทดแทน งบซ่อมบำรุง งบจัดหายุทธโธปกรณ์ มีคณะกรรมการคัดเลือกแบบ กองทัพอากาศมีเครื่องบินขับไล่โจมตี ๑ ใน ๓ มีความเสี่ยงในการปกป้องน่านฟ้า ระบบอาวุธที่สามารถใช้กันได้ การจัดซื้อจัดจ้างต้อง ดำเนินการโปร่งใส ตามกฎหมายระเบียบ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งของกองทัพเรือ ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เกณฑ์การคัดเลือกตรวจสอบได้ เรือดำน้ำ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กรณีเงินไม่สามารถจัดหาเครื่องบิน MTU ตามสัญญา จะประสานบริษัทผู้ผลิตเพื่อ แก้ปัญหา กองทัพเรือยึดถือผลประโยชน์ชาติ สนามบินอยู่ทะเลจะใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และด้านความมั่นคง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เงินนอกงบประมาณ เป็นรายรับสถานพยาบาล เงินเกี่ยวกับการศึกษาที่ตรวจสอบได้ สวัสดิการ กำลังพลดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีภารกิจในพื้นที่ธุรกันดาร หรือชายแดน การวางแผนเรื่องน้ำ อยู่ในกรอบ สททช. เรื่องเป้าหมายการปรับลดกำลังพลใน ๑๐ ปี เรื่องทหาร กองประจำการ

**นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงโครงการท่อส่งน้ำ** อีอีซี (EEC) ไม่มี e-Bidding กรมธนารักษ์ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ได้จ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์การให้เอกชนเช่า บริหารระบบส่งน้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีข้อเสนอแนะให้ใช้วิธีคัดเลือกผู้ร่วมทุนโครงการบริหารจัดการ ท่อส่งน้ำ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับฟังความคิดเห็น มีการยื่นซองครั้งแรก ๓ บริษัท แต่มีการยกเลิก ไม่ได้กำหนด TOR ค่าพาชิตีน้ำสูงสุด มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่กำหนดให้บริษัทที่ชนะการประมูลเก็บค่าน้ำ ได้สูงสุด ๑๐.๙๘ บาท การประกวดราคาครั้งที่ ๒ บริษัท อีสท์วอเตอร์ และบริษัททวงษ์สยามก่อสร้าง ได้เสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส เรื่องเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๕ แสนบาท เรื่องนี้ กยศ. คณะกรรมการสิทธิการของสภาจะพิจารณา

**นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงการก่อสร้างด่านศุลกากร** แห่งใหม่ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การส่งมอบงาน มีการประชุมทางเทคนิคระหว่างไทย-มาเลเซีย อบจ.สงขลา

ได้สำรวจออกแบบจุดเชื่อมถนนแล้ว ประเด็นการเดินทางสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน กรมที่ดินจะเร่งรัด  
 เดินทางสำรวจ แต่จะไม่ออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ เรื่องแอปพลิเคชันบอกดิน

**นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงเรื่อง Fake News**  
 เกี่ยวกับงบประมาณบำนาญข้าราชการ

โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธาน  
 สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการ  
 แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

**ผลการลงมติ** ที่ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๒๗๘ เสียง ไม่รับหลักการด้วยคะแนนเสียง  
 ๑๙๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๗๒ คน เพื่อพิจารณา  
 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ          | ๒. นายสันติ พร้อมพัฒน์           |
| ๓. นายเฉลิมพล เพ็ญสุต              | ๔. นายอนุชา นาคาศัย              |
| ๕. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ์            | ๖. นายนิโรธ สุนทรเลขา            |
| ๗. นายวราเทพ รัตนากร               | ๘. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา        |
| ๙. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ          | ๑๐. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ           |
| ๑๑. นายไผ่ ลิกค์                   | ๑๒. นายพณวัฒม์  สะสมทรัพย์       |
| ๑๓. นายชาดา ไทยเศรษฐ์              | ๑๔. นายสรวิชัย  เนื่องจำนงค์     |
| ๑๕. พลโท กิติ นิมิหุต              | ๑๖. นายเรืองไกร ลิกิจวัฒนะ       |
| ๑๗. นายนพดล พลเสน                  | ๑๘. นายพีระวิทย์  เรืองลือดลภาค  |
| ๑๙. นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง         | ๒๐. นายเกรียง  กัลป์ตินันท์      |
| ๒๑. นายสุทิน คลังแสง               | ๒๒. นายสงวน  พงษ์มณี             |
| ๒๓. นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร        | ๒๔. นายวิชาญ  มินชัยนันท์        |
| ๒๕. นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน      | ๒๖. นายโกศล  ปัทมะ               |
| ๒๗. นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์         | ๒๘. นายนพพล  เหลืองทองนารา       |
| ๒๙. นางอนุรัักษ์  บุญศล            | ๓๐. นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม    |
| ๓๑. นางสาวภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา      | ๓๒. นางสาวจิราพร  สินธุ์ไพร      |
| ๓๓. นายเผ่าภูมิ  โรจนสกุล          | ๓๔. นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย   |
| ๓๕. พันตำรวจโท  ฐนภัทร กิตติวงศา   | ๓๖. นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์       |
| ๓๗. นายต่อศักดิ์  อัครเหม          | ๓๘. นายสัญญา  นิลสุพรรณ          |
| ๓๙. นายจักรรัตน์  พัวช่วย          | ๔๐. นายสมเกียรติ  วอนเพียร       |
| ๔๑. นายสันหพจน์  สุขศรีเมือง       | ๔๒. นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ      |
| ๔๓. นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา       | ๔๔. นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์ |
| ๔๕. นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วานิช | ๔๖. นายสมเจตน์  ลิ้มปะพันธ์      |
| ๔๗. นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน         | ๔๘. นายณัฐชุนน  ศรีก่อเกื้อ      |

